



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กระทรวงสาธารณสุข ยึดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้นแบบในการพัฒนา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายเรื่อง การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง” รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหมด 80 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากทั่วประเทศ

“ในปัจจุบันเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องและต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ทุกอย่างแข่งขันกันที่คุณภาพ จึงเป็นที่มาในการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นอันดับหนึ่ง นั่นคือสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยการดึงผู้แทนสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง ถือว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มลูกค้าของหน่วยงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ด้าน นายแพทย์ ชวนนท์ อิ่มอาบ ผู้รุ่นที่ 26 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง” กล่าวถึง เหตุผลที่เลือกมาศึกษาแนวคิด วิธีการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจาก กรมฯ ประสบความสำเร็จในการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ภายใน องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ซึ่งกรมฯ ได้รับคะแนนการประเมินผล PMQA 97.66 คะแนน นับเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับสูง และติด 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จึงยึดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาคสาธารณสุข